

Số: 189/BC-VKS

Thanh Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH TRỊ
VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT TẠI KỶ HỌP THỨ 14, HĐND HUYỆN KHÓA XI

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
- Căn cứ tình hình, kết quả tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ở địa phương;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trị báo cáo trước kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

- **Tình hình tội phạm hình sự:** Trong 06 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, ổn định, công tác cải cách tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực; Trong kỳ thụ lý kiểm sát điều tra 13 vụ/11 bị can (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 02 vụ), án xâm phạm về hờ hững chiếm đa số; Nguyên nhân tình hình tội phạm diễn biến như trên chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật, của một bộ phận người dân còn hạn chế; Bên cạnh đó ý thức quản lý tài sản của chủ tài sản còn sơ hở, chủ quan; hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu....

- **Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính:** Tình hình tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính... trong 06 tháng đầu năm có chiều hướng gia giảm (giảm 25 vụ, việc so với năm 2019), các phát sinh chủ yếu là tranh chấp về hôn nhân và gia đình, khởi kiện liên quan đến hụi, quyền sử dụng đất và việc quản lý của Nhà nước về lĩnh vực đất đai, đối với kinh doanh thương mại chủ yếu các tranh chấp về hợp đồng tín dụng và mua bán hàng hóa. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân chưa hiểu rõ về các quy định của pháp luật về ký kết các loại hợp đồng, bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có nhiều trường hợp chưa đúng quy trình, đối tượng nên phần nào cũng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân đây chính là nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp.

II. CÁC MẶT CÔNG TÁC KIỂM SÁT:

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:

- **Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố:** Trong kỳ cơ quan điều tra thụ lý tổng số 19 tin báo, tố giác tội phạm. Kết quả đã xác minh phân loại xử lý 15 tin (khởi tố vụ án 06 tin, ra QĐ không khởi tố vụ án 07 tin, tạm đình chỉ 01 tin, chuyển thẩm quyền tình 01 tin). Hiện còn tồn 04 tin; Do làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nên các trường hợp khởi tố đều có đầy đủ căn cứ để xử lý, không để xảy ra trường hợp trả điều tra bổ sung, oan sai, phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội.

- **Công tác kiểm sát điều tra:** 6 tháng đầu năm 2020 cơ quan điều tra công an huyện Thanh Trì đã thụ lý tổng 13 vụ/ 11 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết: 08 vụ/ 07 bị can. Hiện còn tồn 05 vụ/ 04 bị can.

- **Về trách nhiệm của Viện kiểm sát:** Trong 06 tháng đầu năm Viện kiểm sát huyện Thanh Trì đã thụ lý 04 vụ/ 07 bị can. Kết quả đã ra quyết định truy tố 03 vụ/ 04 bị can, hiện còn tồn: 01 vụ/ 03 bị can. Các trường hợp Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

- **Công tác kiểm sát xét xử hình sự:** Tòa án đã thụ lý 03 vụ/ 04 bị cáo. Kết quả Tòa án đã đưa ra xét xử 03 vụ/ 04 bị cáo. Hiện không còn tồn.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương và công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị Quyết 49 của Bộ chính trị, đơn vị đã phối hợp với Công an và Tòa án chọn 03 vụ án điển, xét xử rút kinh nghiệm 01 vụ/ 02 bị cáo. Các Kiểm sát viên tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm tại phiên tòa, xem xét đánh giá toàn diện, đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo nên các đề xuất về tội danh, điều khoản áp dụng và mức hình phạt được Hội đồng xét xử chấp nhận, được người dân đồng tình. Tiếp nhận và kiểm sát chặt chẽ 03 bản án hình sự sơ thẩm, không phát hiện vi phạm.

- Công tác kiểm sát giam giữ:

Về tạm giữ: Không phát sinh;

Về tạm giam: Tổng số 12 bị can (số cũ 09 bị can, số mới 03 bị can). Kết quả giải quyết 10 trường hợp, hiện còn tồn 02 trường hợp.

Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam được đơn vị quan tâm, đảm bảo các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra đều có căn cứ, đúng pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm đơn vị đã kiểm sát toàn diện nhà tạm giữ công an huyện Thanh Trì 02 cuộc đã ban hành kết luận bằng văn bản.

2. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính kinh doanh thương mại và hôn nhân gia đình:

- **Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình:** Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát 252 vụ, việc, Tòa án đã giải quyết: 127 vụ, việc. Hiện còn: 125 vụ, việc.

- **Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:** Viện kiểm sát thụ lý kiểm sát 04 vụ -KDTM. Tòa án đã giải quyết: 03 vụ. Hiện còn: 01 vụ.

3. Công tác kiểm sát thi hành án

- **Thi hành án hình sự:** Toà án ra quyết định đưa đi thi hành án phạt tù 04 bị án; Kết quả giải quyết 02 bị án - đưa đi thi hành án phạt tù. Hiện còn tồn 02 bị án.

Trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo đối với UBND thị trấn Hưng Lợi đã ban hành 01 kết luận và 01 kiến nghị; Kiểm sát trực tiếp tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Thạnh Trị 01 cuộc, ban hành 01 kết luận.

- **Về thi hành án dân sự:** Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật Thi hành án dân sự, đảm bảo cho bản án có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành đầy đủ và kịp thời, tăng cường hoạt động kiểm sát, nhất là việc phân loại án có điều kiện, không có điều kiện thi hành. Trong 06 tháng đầu năm đã kiểm sát tổng số là 886 việc/40.838.075.000 đồng. Đã giải quyết: 265 việc/ 6.334.368.000 đồng. Số việc chưa thi hành: 621 việc/ 34.503.707.000 đồng, trong đó chưa có điều kiện thi hành 262 việc/ 15.750.029.000 đồng; có điều kiện là 359 việc/ 18.753.678.000 đồng.

- Những kết quả chủ yếu của công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong 06 tháng đầu năm: Hàng tuần Kiểm sát viên liên hệ với Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị nắm tình hình thụ lý, giải quyết và thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định. KSV tham gia 100% các trường hợp cưỡng chế (06 tháng đầu năm tham gia kiểm sát cưỡng chế 15/15 việc); Lập phiếu kiểm sát 100% các quyết định thi hành án; Lập hồ sơ kiểm sát 100% các trường hợp cưỡng chế, đình chỉ, trả đơn, hoãn... Đã xác minh điều kiện thi hành án 48/262 việc, đạt 18,3%; Ban hành 05 văn bản yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị cung cấp hồ sơ, tài liệu và 01 văn bản yêu cầu phân loại việc thi hành án; Trong kỳ tiến hành phúc tra Kết luận thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự 01 cuộc; Tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị (ban hành 01 kết luận)

4/ Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Về công tác tiếp công dân: Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị luôn duy trì tốt công tác tiếp dân thường xuyên. Ngoài ra định kỳ hàng tháng lãnh đạo đơn vị tiếp công dân tập trung theo lịch của UBND huyện 2 lần.

Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

- Thụ lý kiểm sát: 06 đơn, thuộc thẩm quyền cơ quan CSĐT công an huyện Thạnh Trị 01 đơn, thẩm quyền giải quyết của Chi cục thi hành án dân sự 05 đơn. Kết quả đã giải quyết: 06 đơn (cơ quan CSĐT thông báo kết quả giải quyết

01 đơn, Chi cục thi hành án dân sự có thông báo giải quyết 05 đơn). Hiện không còn tồn.

III/ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH:

- Trên tinh thần quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; Viện kiểm sát đã tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động hơn trong việc phối hợp với các cơ quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, không để xảy ra các chuyên đề nghiệp vụ ở lĩnh vực hình sự, nâng cao chất lượng kiểm sát ở lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án.

- Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Ngành, về cải cách tư pháp, và công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp.

- Đơn vị thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát tối cao, Viện kiểm sát tỉnh, của đơn vị và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng tỉnh trong các đợt triển khai công tác và kiểm tra nghiệp vụ tại đơn vị. Đồng thời thường xuyên báo cáo và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tập trung nghiên cứu các chuyên đề nghiệp vụ, văn bản pháp luật nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp; thường xuyên tổng hợp vi phạm và ban hành kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp cùng cấp khắc phục. Chấp hành chế độ thông tin báo cáo, thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện các vấn đề liên quan đến quyền lợi của công chức, người lao động trong đơn vị.

- Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, tăng cường công tác quy hoạch cán bộ. Tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về *tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”* từ đó nâng cao trình độ lý luận, ý thức chính trị của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, xây dựng và triển khai thực hiện các quy định về đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, kỷ luật công vụ, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, tham nhũng lãng phí, đề cao trách nhiệm cho mỗi cán bộ, kiểm sát viên; Chấp hành nghiêm các quy chế nghiệp vụ của ngành, phục vụ tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Đảng.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện trên cơ sở thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của ngành và của địa phương.

- Trong kỳ, đơn vị đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch bảo đảm cơ cấu tiêu chuẩn theo hướng dẫn, đồng thời cũng tiến tổ chức đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo hướng dẫn.

IV/- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, Nghị quyết của HĐND, Kế hoạch về nhiệm vụ công tác của ngành và của đơn vị đề ra, trong 06 tháng cuối năm 2020 đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, quy định của Ngành và địa phương. Đặc biệt là Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, không để phát sinh việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; kiểm sát chặt chẽ hoạt động xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên kịp thời phát hiện vi phạm và kiên quyết kiến nghị, kháng nghị để yêu cầu khắc phục, phối hợp xây dựng án điểm, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao tranh tụng của Kiểm sát viên thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại... phối hợp với Tòa án tổ chức tốt các phiên Tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy mà Viện kiểm sát không phát hiện vi phạm để kháng nghị. Phấn đấu nâng cao về số lượng, chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

- Triển khai, thực hiện tốt các khâu đột phá năm 2020 đã chọn. Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại việc có điều kiện và không có điều kiện thi hành án dân sự.

- Phối hợp tốt đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp, đồng thời thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại đối với các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "*Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm*" gắn với đẩy mạnh việc "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*". Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; phát động kịp thời, đầy đủ các phong trào thi đua theo hướng dẫn của cấp trên.

- Lãnh đạo đơn vị đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành làm tốt vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động, tận tụy với công việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ.

Trên đây là báo cáo công tác 06 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 của Viện KSND huyện Thanh Trì, xin báo cáo trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Nơi nhận

- TT Huyện uỷ;
- UBND huyện;
- HĐND huyện;
- Lưu.

VIỆN TRƯỞNG



Lý Chân